

ผู้บริหาร 'พีทีจี' ขยายหุ้น

กรุงเทพธุรกิจ • ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า **วุฒิชัย ดวงรัตน์** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รายงานขายหุ้นจำนวน 1.4 แสนหุ้น ที่กรอบราคาหุ้นละ 12.20-13.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวมกว่า 1.7 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยเดือนก.ย.ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.60% จากราคา 11.90 บาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 13.40 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 13.40 บาท ต่ำสุดที่ 11.00 บาท ขณะที่เดือนต.ค.ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 16.91% จากราคา 13.60 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 11.30 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 13.70 บาท

ต่ำสุดที่ 11.20 บาท

ด้าน **บล.ทิสโก้** ระบุว่า **แนวโน้มผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2561 น่าจะอ่อนตัวลง** เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยด้านฤดูกาลซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขายลดลง และจากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุว่า ค่าการตลาดสำหรับธุรกิจน้ำมันในเดือนก.ย.ที่ผ่านมาปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1.42 บาท ต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล จากระดับ 1.7-1.80 บาท ต่อลิตร ในเดือนก.ค.-ส.ค. เทียบกับระดับ 1.87 บาท ต่อลิตร ในช่วงไตรมาส 3

ปี 2560

สำหรับในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่า ปริมาณขายน่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเดินทาง ขณะที่ **ธุรกิจนอนออยล์คาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ดีขึ้น** ทั้งปาล์มคอมเพล็กซ์ที่จะเริ่มขายไบโอดีเซล ได้ในช่วงไตรมาส 4 ส่วนธุรกิจร้านกาแฟคาดว่าจะทยอยลดและถึงจุดคุ้มทุนในปีหน้า

ส่วนการปรับโครงสร้างในบริษัท **รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG โดยเป็นการโอนหุ้นให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ถือหุ้นในรัชกิจ โฮลดิ้ง มาก่อน ทั้งนี้ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ยังคงสัดส่วนการถือหุ้น



วุฒิชัย ดวงรัตน์

ในบริษัท PTG ในสัดส่วนเท่าเดิมที่ 25.12% ฝ่ายวิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งไม่ได้กระทบต่อการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 2.5% และยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเหมือนเดิม

ทั้งนี้ มองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาได้สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนตัวไปแล้ว ดังนั้น จึงยังคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 14 บาท ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจ ได้แก่ ค่าการตลาดที่มีโอกาสอ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งปริมาณขายน้ำมันที่ต่ำกว่าคาด และความล่าช้าของธุรกิจนอนออยล์